

## คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือนธันวาคม 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์พันธ์

<http://www.bodhinanda.com>

### คำปรารภ

1. กลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มก็ยังถูกโมหะครอบงำประชุมราวี่ไม่เลิก ฝ่ายทักษิณก็ยังไม่เลิกเล่น หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ลงข่าว (25 มกราคม 2552) ว่า 'สื่อข่าวรายงานว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ได้โฟนอินกล่าวสวัสดิ์ปีใหม่น้อยให้ชาวไทย และสวัสดิ์ปีใหม่เป็นภาษาจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญ อุดหนุนผ่านวิกฤต พร้อมกล่าวว่าตนเองเหมือนคนร้อนรุ่มหนาวรู้สึกเหงาที่พลัดพรากกับครอบครัว แต่มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง พร้อมต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่ยอมรับไม่ได้ และจะแสวงหาความเป็นธรรมให้พบ ไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์หรือนรก' วาทะของนักโทษนะครับ มีนักโทษหนีคุกคนไหนที่ยอมรับว่าตัวเองผิด?

ไทยโพสต์ออนไลน์ฉบับ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ลงข่าวว่า 'มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่าหลังพ.ต.ท.ทักษิณโฟนอินถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยในการสัมมนาของพรรคเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขาจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และจะเล่นหนักขึ้น ขณะนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.สัดส่วน ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอแนวความคิดจะนิรโทษกรรมเหตุที่เกิดขึ้นวันที่ 19 กันยายน อันหมายรวมถึงกรรม การบริหารพรรคการเมืองทั้งจากพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน และรวมถึงกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยนั้น'

ขณะนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงมีภารกิจหลักชัดเจน แล้วครับ 1.พยายามช่วยนักโทษหนีคุกซึ่งมีนิสัยหน้าด้านไม่เคยปริปากยอมรับว่าตัวเองผิดแม้แต่น้อย และนักโทษคนนี้ก็มิมีหลักฐานว่าโกงชาติโกงแผ่นดินมากมายมหาศาล 2.เรียกร้องให้นำเอารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 ที่นักโทษหนีคุกคนนั้นเคยใช้หาผลประโยชน์ทางการเมืองมาแล้วเป็นอนุสัญญากลับมาใช้อีก 3.พยายามเสนอให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างเสรี 4.พวกเสื้อแดงพยายามเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งตัดบทบาทขององคมนตรีไปอย่างสิ้นเชิง เป็นความพยายามที่จะลดอำนาจพระมหากษัตริย์ลงอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ คนไทยคนไหนที่รักชาติ รักแผ่นดินและรักสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถขัดขวางพฤติกรรมของคนพวกนี้ได้ น่าเสียดายก็พวกประชาชนที่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริง ซึ่งทุกวันนี้สื่อรัฐบาลปฏิบัติงานภายใต้นายชาติยศ วงศ์หนองเตยได้ผลช่วยแตกมากครับ

2. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาคได้ให้สัมภาษณ์นสพ.ผู้จัดการออนไลน์ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2552 ว่า ได้สั่งปิดเว็บไซต์หมิ่นเข้าชายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปแล้ว 2,300 เว็บไซต์ เหลืออีกประมาณ 3-4 พันเว็บไซต์ รายละเอียดเป็นอย่างไร ท่านผู้อ่านโปรดหาอ่านดูด้วยตนเอง

นี่คือเหตุผลข้อแรกที่ทำให้ผมร่วมชุมนุมกับพันธมิตร ตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร, สมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแพร่หลายราวกับรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจ ตำรวจไม่ยอมจัดการแม้กระทั่งคนที่พูดจาจาบ้วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อย่างว่าแหละครับ หลักการทางพุทธ

ศาสนามีว่าถ้ายังไม่กล้าว่าร้ายคนที่มีคุณความดีมากๆ คนกล้าว่าร้ายก็จะประสบอุบัติเหตุหรือล้มหายไปเอง ใครไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมก็หาเวลาไปอ่านผลงานของท.เลียงพิบูลย์มากๆ นะครับ

ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมนิมิตเห็นคนไข้สามคนนอนป่วยที่โรงพยาบาลด้วยความเจ็บปวดคล้ายกันครับ คนหนึ่งเป็นมะเร็งตับ, คนหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์และอีกคนในบั้นปลายชีวิตเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่รู้ว่าตื่นจากฝันแล้วจะเป็นจริงหรือปล่าวนะ? ชักอยากตื่นเสียแล้วสิ

**คำถาม 1: อยากให้แนะนำวิธีอยู่อย่างพอเพียงท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ผมหมายถึงชีวิตคนกรุงเทพฯ นะครับ ไม่ใช่คนต่างจังหวัด ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ (สุทัศน์ [เงินแสน]/กรุงเทพมหานคร)**

คำตอบ: มีหลายเรื่องที่ผมไม่มีความรู้เลย หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจมันพูดยุติกันมาที่ไร ผมจะรู้สึกเกลียดชังหน้าพวกบรรดานายธนาคารหน้าเลือดทุกที ผมเรียกบรรดาพวกนี้ว่า 'ไอ้พวกหน้าผี' ครับ เฉพาะกลุ่มบรรดาผู้บริหารธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ที่เล็งผลกำไรอย่างหน้าเลือดนั้น ผมว่าน่าจะเป็นพวกบรรดาเปรตมาเกิดครับ เพราะความโลภของพวกนี้เกินไปที่มนุษย์ธรรมดาที่มีศีลธรรมจะมีกัน

ทุกวันนี้ ธนาคารหาเรื่องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซะไปหมด จะทำอะไรก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม ปล่อยให้ผู้บริหารโคตรบารัะ ทั้งๆ ที่พวกทำงานธนาคารทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในฐานะรับใช้ลูกค้าธนาคารทั้งนั้น บัตรวีซ่าหรือเครดิตนั้นก็เก็บดอกเบี้ยบ้าเลือด คนพวกนี้ ที่จริงก็เป็นพวกเสือนอนกิน ไม่ทำมาหากินอะไร ไม่มีรายได้อะไรแต่มาเกาะกลุ่มกันทำงานกันเป็นธนาคารแล้วจัดการบริหารเงินคนอื่น ทั้งนั้น ที่หนักกว่านั้นก็คือพอลูกค้าหนี้บ้านและรถซึ่งเป็นคนไทยตาต้าด้วยกันขาดชำระผ่อนส่งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตกต่ำ หรือมีปัญหาการเงิน พวกนี้ยึดบ้านหรือรถไปหมด คนไทย ตาต้าด้วยกันซึ่งเดือดร้อนหนักเพราะตกงานบ้าง เพราะปัญหาครอบครัวบ้าง อยู่แล้วมาเจอปัญหายึดบ้านยึดรถอีกก็เครียดหนักขึ้นไปอีกเพราะไม่มีที่อยู่ นอกจากนั้น พอเจอปัญหาเศรษฐกิจพวกนี้ก็ไล่พนักงานออก เอาตัวเองให้รอดอยู่คนเดียว ไม่คำนึงว่าที่ธนาคารของมันเจริญมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงพนักงานทั้งนั้น ใครที่ร้ายได้น้อยอยู่แล้ว พอมาเจอปัญหาถูกไล่ออกก็หนักขึ้นไปอีก

ผมดูดวงให้คนหลายสิบคนที่เดือดร้อนเพราะเจอปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ครับ จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังไว้ก่อนว่าไม่ว่าในสถานะเศรษฐกิจเป็นเช่นไร ก็อย่าเป็นหนี้ ธนาคารหรือบัตรเครดิตหรือวีซ่ากันมากเพราะดอกเบี้ยที่พวกนี้คิดเมื่อคำนวณจากจำนวนประชากรทั่วประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ก็มิโหฬารเอาการอยู่

ถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาอยู่แล้ว ชีวิต ของคุณ ไม่ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนา , คริสตศาสนาหรือศาสนาอิสลาม ก็ จะเป็นอยู่พอเพียงตามหลักปรัชญาพอเพียงของในหลวงโดยอัตโนมัติ ครับ คนไทยทุกวันนี้ถูกทุนนิยมสามานย์ซึ่งอดีตนายท้าวหนึ่งนำมาใช้จนกระทั่งสังคมไทยพุทธเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมไปหมด ยิ่งงี้ก็ตาม สัจธรรมก็ยังเป็นสัจธรรมวันยังค่ำ คนที่อยู่อย่างฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือยเป็นพวกโรคจิตครับ คนป่วยเป็นโรคจิตพวกนี้มีความเชื่อว่าถ้าได้ใช้สิ่งของแพงๆ หรืออยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วจะได้รับความเคารพนับถือจากคนอื่น มากยิ่งขึ้นซึ่งที่จริงแล้ว อาจจะใช้ในบริบทวัฒนธรรมตะวันตกและอเมริกา แต่ไม่ใช่ในบริบทวัฒนธรรมตะวันออก

คนที่มีความสุขที่สุดตามหลักธรรมชาติ ที่สอนกันในหมู่วัฒนธรรมตะวันออก ก็คือคนที่อยู่เรียบง่ายที่สุดแต่ว่ามีคุณธรรมและความพอเพียงในใจมากที่สุด พุดง่ายๆ ก็คือ คนที่มีคุณธรรมสูงสุดและมีความสุขมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่อยู่อย่างเรียบง่าย (หรือตั้งใจสมาทานที่จะอยู่อย่างเรียบง่าย) แต่มีคุณธรรมที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โคนต้นไม้ หนุ่นผ้ากาสาเย็บที่ได้จากกองขี้ฝุ่น ไม่ได้ตรัสรู้ที่ห้องสมุดหรือคฤหาสน์ใหญ่

เพราะฉะนั้น ถ้าอยากมีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองก็ต้องพยายามฝึกจิตใจตามวัฒนธรรมตะวันออกให้ได้ครับ ผมนึกสิ่งเหล่านี้ได้ครับ:-

1. งดขึ้นห้างสรรพสินค้าโดยไม่จำเป็น พยายามซื้อของจากร้านโชร่วยที่มีคุณภาพพอๆ กับที่ขายในห้างเพื่อให้คนไทยด้วยกันอยู่ได้ เพราะเงินที่ขายได้ที่ห้างจะถูกส่งไปหาเจ้าของตัวจริงในต่างประเทศหลายล้านบาทต่อเดือน คนไทยที่รับจ้างอยู่ในห้างนั้นได้เศษเงินที่เขาเจียดให้ไม่มากหรอกครับ คนไทยต้องมีใจช่วยไทย ถ้าจะขึ้นห้างที่ก็ขึ้นเท่าที่จำเป็นที่สุด

มีบางครั้งที่ผมได้ยิน สส .พรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปชนบทแล้วพยายามสอนให้คนชนบทประหยัดน้ำประหยัดไฟ ผมทึ่งในภูมิปัญญา สส.พวกนี้ครับ ลองพิจารณาดูสิครับว่าชาวนาทั่วประเทศใช้น้ำใช้ไฟไปเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับห้างดังๆ ใหญ่ๆ, โรงแรมใหญ่ๆ หรือสนามกอล์ฟใหญ่ๆ ทั่วประเทศ พวกมันเหล่านี้ใช้น้ำใช้ไฟกันอย่างเรี่ยราดทั้งนั้นครับ ไม่เห็นมีใครไปสั่งสอนเลย ในเมื่อห้างดังๆ ใหญ่ๆ ส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ และผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ก็อย่าไปพยายามใช้บริการโดยไม่จำเป็น

2. งดไปกินอาหารตามร้านหจก. ที่ห้างหรือภัตตาคารหรูๆ ถ้าจะกินข้าวนอกบ้านก็พยายามอุดหนุนพี่น้องคนไทยที่ทำร้านอาหารแถวชานเมืองแทน ร้านอาหารแถวชานเมืองที่สะอาดถูกหลักอนามัยก็มี เจ้าของร้านอาหารเหล่านี้ก็ทำมาหาเลี้ยงชีพ ส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือ ถ้าได้ไปเดินหาซื้อของกับชาวสวนหรือชาวบ้านชานเมือง พวกเขาจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยหรือส่งลูกหลานเรียนต่อไปได้

ผมชอบกินอาหารจำพวกปลา กิ นมาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นลูกชาวไร่ชาวนา ภายหลังถึงรู้ว่าอาหารจำพวกปลานำมาปรุงสมมติที่สุด ทุกวัน นี้ ถ้าอยากกินปลาดีก็ ออกไปหากินตามชานเมืองซึ่งถูกกว่าและอร่อยกว่ากินในเมืองเสียอีก ฉะนั้น ก็อยากเชิญชวนให้บรรดาแฟนคอลัมน์พากันออกไปอุดหนุนร้านอาหารชาวบ้านชานเมืองที่สะอาดและถูกหลักอนามัยแทนขึ้นห้างนะครับ

3. กรณีที่มีรายได้ต่ำก็งดที่จะไปทานอาหารตามร้านอาหาร ซื้อมากับข้าวมาทำกินกันเองในครอบครัว คนไทยอาจไม่รู้จะครับ การทำกับข้าวกินกันในหมู่ครอบครัวเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวปึกแผ่นมั่นคง สมาชิกในครอบครัวมีเวลาพูดคุยกันและอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้น สามี-ภรรยาและลูกๆ มีโอกาสใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นถ้าได้ทำกับข้าวกินร่วมกัน

ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ในอังกฤษพบว่าการทำกับข้าวกินร่วมกันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาที่ทำงานในยุคทุนนิยมเสรีเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้การแต่งงานอยู่กัน ยืดขึ้นไปอีก เพราะเวลา ที่จะอยู่ร่วมกันไม่ค่อยมี ฉะนั้น ใครที่ไม่เคยทำกับข้าวก็หัดทำเสีย นะครับ สนุกด้วย ผ่อนคลายด้วยและ อร่อยด้วยครับ พี่ซัดกรากหญ้าที่นำมาทำกับข้าวก็ไปหาซื้อได้จากร้านหรือชานเมือง ปรกติจะมีพี่ซัดกรากปลอดสารพิษไว้ขาย

4. ใครที่คิดจะเปลี่ยนรถหรือซื้อรถใหม่ระยะนี้อดใจรอสักนิดครับ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ (9 กุมภาพันธ์ 2552) ลงข่าวว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ส์มีแนวโน้มจะขาดทุนในไตรมาส 4 ของงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม โดยบริษัทจะขาดทุนถึง 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 170,000 ล้านบาทไทย เนื่องจากยอดขายรถยนต์ต่ำ ผู้เช่าซื้อหลายรายในประเทศไทยขณะนี้ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธ ทำให้รถที่เพิ่งนำเข้าใหม่ขายไม่ออกเป็นจำนวนมาก

ผมคิดว่าในช่วงปลายๆ ปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดงานมอเตอร์โชว์ (Motor Expo 2009) ประจำปีที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (ราว พย-ธค) บริษัทขายรถทุกยี่ห้อที่ห้อยคอจะหั่นราคาเหล็กเพื่อเพิ่มยอดขาย ไม่เพียงแต่รถที่ใครหลายคนขณะนี้หมายตาไว้จะถูกลง อาจได้ของแถมเพิ่มมากขึ้นด้วย

5. วิถีพุทธสอนให้เราอยู่น้อยกินน้อย ตรงกับคำภาษาบาลีว่า **โภชนะ มตฺตญฺญา** (ความรู้จักประมาณในโภชนะ) เมื่อถึงบางครั้งบางเวลา ควรจะกินน้อยอยู่น้อยด้วย ผมเคยนั่งรถเมล์กับท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่ชอยนานาเพื่อมากินอาหารมังสวิรัตที่บางลำภู ท่านอาจารย์มีเงินในกระเป๋าไม่มากนัก ท่านนัดกระเป๋าออกมา ผมเห็นแบงก์ยี่สิบ แบงก์ร้อยพับอยู่อย่างเป็นระเบียบไม่มีใบ ท่านเตรียมเงินใส่กระเป๋าพอใช้ไปวันๆ เท่านั้นเอง พอถึงวันอุโบสถศีลท่านก็จะรับประทานอาหารมังสวิรัตพอประมาณ แต่ไปเน้นรักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งฝึกสมาธิซึ่งทำอยู่ประจำไปด้วย

ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ในวัดก็มีภูมิลานอยู่หลายวัดครับ วัดอาจารย์จวน, อาจารย์ฝัน, อาจารย์วัน, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่เทศน์ ฯลฯ ไปมาแล้วหลายวัด สมัยเป็นพระโดยธรรมดาก็ฉันภัตตาหารมื้อเดียว กระทั่งชิน ทุกวันนี้ ก็รับทานิสงสามาเป็นนิสัยส่วนตัวด้วย ถ้าผมนั่งทำวิจัย อยู่ที่บ้าน ผมก็ยังติดนิสัยกินอาหารมื้อเดียวเหมือนเดิมคือกินเฉพาะอาหารเที่ยง เช้าหรือเย็นจะกินแค่ผลไม้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง กินน้อยๆ แบบนี้ นั่งทำวิจัยที่บ้านแล้วจิตใจสงบครับ

ดังนั้น ใครที่ต้องการพัฒนาปัญญาหรือวิชาการ และคุณธรรม ถ้าใช้ชีวิตปกติแล้วรู้สึกตันๆ ก็หันมาลองใช้ชีวิตแบบกินน้อยอยู่น้อยและฝึกสมาธิบ้างสิครับ ผมเชื่อว่าองค์ประกอบของความเป็นนักวิชาการ ที่ดี 4 อย่างกล่าวคือคุณธรรม, สติปัญญา, ความรู้และความจำจะดีขึ้นพร้อมๆ กันครับ

**คำถาม 2 : คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจะเป็นนายกไปได้นานแค่ไหนครับ/ค่ะ? (อีเมลล์และคำถามจากหลายคน)**

คำตอบ: เมื่อคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี มีอีเมลล์และโทรศัพท์มากมาย ขอให้ผมแสดงความคิดเห็นเชิงโหราศาสตร์ว่า 'เฮียมาร์ค' จะอยู่เป็นนายกได้นานขนาดไหน ขณะนี้ ผมมีกิจธุระมากมายที่ต้องทำเกี่ยวกับงานวิจัยและหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ระดับปริญญาเอก นานาชาติที่ผมบริหารอยู่ ผมจึงขอตอบคำถามนี้เป็นเรื่องหลักประจำเดือนธันวาคม และขออภัยผู้อ่านที่ส่งคำถามอื่นๆ มาแล้ว ผมยังไม่ได้ตอบครับ ขออภัยอดไว้เป็นฉบับต่อไปก็แล้วกันครับ

ขอให้สังเกตดวงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและดวงเมืองประกอบกัน ถ้าท่านผู้อ่านดูเป็นก็ดูตามรูป ดวงข้างล่างนะครับ ถ้าไม่เป็น ผมจะอธิบายให้เห็นภาพและมีข้อเสนอแนะจากผมเป็นส่วนตัว ดังนี้ครับ:-

1. ลัคนาคุณอภิสิทธิ์อยู่ราศีกรกฎ ขณะนี้ดาวพฤหัสบดียังเล็งลัคนาอยู่ ถึงว่าดาวพฤหัสบดีจะโคจรผิดปรกติ ทำให้เกิดความผันผวนบ้าง แต่คุณอภิสิทธิ์สามารถอยู่ต่อได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีได้สบายๆ ครับ มีปัญหาบ้างก็ไม่น่าจะกระเทือนถึงขนาดต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เพราะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ขณะนี้ ได้แรงสนับสนุนทั้งจากปัญญาชน ผู้หลักผู้ใหญ่ ทหารระดับสูงและผู้มีศีลธรรมดีงามไปตลอด 1 ปี

ถามว่าดูได้จากตรงไหน? คำตอบคือดูได้จากดาวพฤหัสบดีซึ่งโคจรมาอยู่ราศีมังกร เล็งลัคนา แม้จะเป็นตำแหน่งนิจ แต่ดาวพฤหัสบดีนี้ตรีโกณกับดาวอังคารเดิม ของดวงเมืองซึ่งสถิตที่เรือนภุมพะ (ราศีพฤษภ) ได้ องค์เกณฑ์ ความที่ดาวอังคารเดิมเป็นประและดาวพฤหัสบดีเป็นนิจ เข้าสู่สูตร 'ลบวงกลมเป็นบวก' ทำให้ดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารกอดคอกันพื้นคืนได้ ฉะนั้น ถ้าตรรกะที่ชัดเจนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงปีแรกที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนี้ ก็เท่ากับนำพาชีวิตตัวเองไปสู่จุดตกอับมากยิ่งขึ้น เพราะกฎหมายและทหารยังหนุนรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง

โดยธรรมดา ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดวงเมืองประเทศไทยแม้จะมีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุจันฎม ลัคนาอยู่ที่ราศีเมษแต่ก็มีดาวอังคารสถิตที่ราศีพฤษภซึ่งแม้จะได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ก็เป็นประเภชตร ดาว

อังคารหมายถึงทหาร เมื่อดาวอังคารอยู่เรือนที่เป็นประ ก็หมายความว่าทหาร ไม่ค่อยจะทำหน้าที่สมบูรณ์ พูด่างๆก็คือขาดๆ เกินๆ เห็นชัดเจนกรณีพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาวะปัจจุบัน เราคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกันว่าบทบาททหารไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย ทั้งที่มีเวปไซตี่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มากมาย ไม่สมราคาคุยว่าจะเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดานั้นคงจะถนัดวิธีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แบบโบราณ เมื่อข้าศึกซึ่งหวังปองร้ายพระมหากษัตริย์พากันยกกองทัพมาล้อมซึ่งเป็นวิธีรบทั่วไปที่เรียกว่า conventional attack หมายความว่าพวกข้าศึกมาให้เห็นกันอย่างเปิดเผย

แต่ปัจจุบัน ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วครับ การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยนี้ ไม่ได้กระทำกันโดยวิธียกกองทัพหรือส่งกำลังทหารเข้ามาซุ่มโจมตี พวกหัวเอียงซ้ายใช้ สื่อต่างๆหลายหลาก เช่น เติบโตไซตี่โจมตีทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมีมากมายที่นายทักษิณ ชินวัตร, นายสมัคร สุนทรเวชและนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี, การผลิตซีดีแจกซึ่งมีข่าวว่ากระทำกันในภาคเหนือ ฯลฯ วิธีการสมัยใหม่ เช่นนี้ไม่เคยมีในตำราทหารไทยที่พลเอกอนุพงษ์ศึกษา ทำให้ทหารอย่างพลเอกอนุพงษ์ซึ่งชินอยู่กับวิธีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเดิมกลายเป็น 'ห่านเป้' หรือ 'เป็ดข่อย' ทำอะไรไม่ได้มาก ก่อนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ เติบโตไซตี่ที่หมิ่นก็ไม่เคยถูกจัดการเด็ดขาด แม้นักการเมืองที่หมิ่นก็ยังคงเดินลอยชาย ไม่ต้องยำเกรงรัฐบาลอะไรเลย

ถ้าในช่วงสามสี่ปีมานี้ประเทศไทยมีพลเอกปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์เป็น ผบ.ทบ. กลุ่มที่จ้วงจาบสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แผ่นดินนี้ไม่สุขหรอกครับ ถ้าคนพวกนี้อ้างว่าสังคมไทยปัจจุบันเป็นสิ่งคมเสรีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยย่อมกระทำได้อย่าง ครอบครองได้ทุกอย่าง ครอบครองได้ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ก็แปลว่าไม่ผิด ผมก็มีวิธีจัดการกับคนพวกนี้ทางอ้อมเช่นกัน

ย้อนกลับไปหาโหราศาสตร์อีกครั้งครับ การประสานงานกันระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารในทางโหราศาสตร์ของดวงเมืองขณะนี้ก็คือการประสานงานกันระหว่างปัญญาชนผู้มีคุณธรรม กับนายทหารระดับสูงที่จงรักภักดีซึ่งอยู่เบื้องหลังคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นั่นเอง ฉะนั้น คุณอภิสิทธิ์จะยังสา มารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างสบายภายใน 1 ปีแรก ถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถจัดการได้ แต่เมื่อดาวพฤหัสบดียกเข้าราศีกุมภาพันธ์วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 07:23 น. เป็นต้นไป คุณอภิสิทธิ์ น่าจะวางแผนหาจังหวะยุบสภาซึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นปลายปี 2552 ก็คงเป็นช่วงต้นปี 2553 เพราะแม้ก่อนหน้านั้นคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ราหูจะโคจรไปตกภพอิแก์ลัดนาคุณอภิสิทธิ์ที่ราศีธนู แต่ทว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคุณธรรมก็จะโคจรเข้าภพภระณะต่อลัดนาคุณอภิสิทธิ์ที่ราศีกุมภาพันธ์ด้วย

นอกจากนั้น ตำแหน่งราศีธนูยังเป็นเรือนสุภะของราหู ซึ่งเมื่อโคจรมาอยู่เรือนนี้แล้วจะตรีโกณกับลัดนาของดวงเมือง ย่อมแสดงให้เห็นว่าพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่ อาจทำให้มีอุปสรรคในการบริหารงานมาก เมื่อดาวพฤหัสบดีตกตำแหน่งสุภะในดวงคุณอภิสิทธิ์ และราหูได้ตำแหน่งสุภะในดวงเมืองก็แปลว่าพวกชอบป่วน อาจจะได้ใจจนก่อความวุ่นวายอันนำไปสู่การยุบสภาในที่สุด

ผมทำนายล่วงหน้าตามหลักโหราศาสตร์ครับ อย่าถือเป็นเรื่องจริงเป็นจังมากนัก โหราศาสตร์ไทยเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่มีไว้พยากรณ์ล่วงหน้า สังคมไทยเวลานี้มีการพยากรณ์เรื่องราวในอนาคตกันหลายวิธี พยากรณ์อากาศก็มี พยากรณ์เศรษฐกิจก็มี ผิดพลาดให้เห็นก็มากเช่นพยากรณ์ลี นามิบัง, การเจริญเติบโตของจีดีพีบ้าง ฯลฯ สิ่งที่ผมเขียนนี้ก็ขอให้พิจารณาดูข้อเท็จจริงว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

## ทำอย่างไรถึงจะช่วยให้รัฐบาลแก้เกมอยู่ได้นานกว่านั้น?

อันนี้ผมขอตอบโดยอาศัยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ ผมขอตอบว่าไม่ต้องไปคิดครับ ถ้าให้ผมสมมติตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณอภิสิทธิ์อยู่ขณะนี้ ผมจะเลือกบริหารงานแค่ปีเดียว จากนั้นก็ยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วกลับเข้ามาอีกในฐานะผู้ชนะ การกลับเข้ามาอีกรอบของประชาธิปัตย์จะไม่เป็นพรรคผสมพันธุ์กับบรรดาหลายพรรคที่ร่วม อยู่ในขณะนี้ แต่จะร่วมกับพรรค ใหม่ที่กลุ่มพันธมิตรก่อตั้งขึ้นซึ่งผมคิดว่าจะมีแน่นอนก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่คราวหน้า ถ้าจะให้มีการเมืองใหม่ เกิดขึ้นในประเทศไทย สังคมไทยขณะนี้จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองอีกพรรคที่มีอุดมการณ์คล้ายกันกับพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมกันพัฒนา พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ขณะนี้ ผมคิดว่าอุดมการณ์ไม่ชัดเจนพอจะสร้างการเมืองใหม่ได้

ในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรและมีส่วนร่วมในการชุมนุมมาตลอด ผมเดาใจว่ากลุ่มพันธมิตรต้องตั้งพรรคการเมืองเท่านั้น จึงจะทำให้การเมืองใหม่เกิดขึ้นมาได้ จะปล่อยให้ประเทศไทยมีพรรคที่มีอุดมการณ์สูงเพียงพรรคเดียวอย่างประชาธิปัตย์ ไม่ได้ ประเทศไทยจะไปไม่รอด ถ้าจะต้องไปผสมพันธุ์กับชากเดนไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนเก่าไม่มีวันจบสิ้น ประเทศไทยนี้ต้องการให้มีพรรคธรรมะอีกพรรคเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลต่อไป ก็อยากให้เป็นความร่วมมือกันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคของกลุ่มพันธมิตร

มองในสายตาประชาชนจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาหนักหน่วงเกินไป กลัวรัฐบาลจะไปไม่รอด แต่ถ้ามองในทรรศนะ นักศึกษาอ็อกซฟอร์ด ผมเห็นว่าเป็นเรื่องดี ขณะนี้ทำทาสติปัญญาดีมาก และเป็นเครื่อง พิสูจน์ความสามารถของคนได้เป็นอย่างดี วีรบุรุษผู้กล้ามักเกิดขึ้นมาขณะที่บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย

อ็อกซฟอร์ดเคยมีภาพยนตร์สะท้อนชีวิตความเป็นอ็อกซฟอร์ดอยู่เรื่องหนึ่งคือ True Blues ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งเรือของนักศึกษาอ็อกซฟอร์ดกับเคมบริดจ์ ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต และบ่งบอกปรัชญาของนักศึกษาอ็อกซฟอร์ดว่าความสำเร็จทางวิชาการและ ความสำเร็จในชีวิต แท้จริงนั้นคือการฟันฝ่าอุปสรรคโดยทุ่มเทกำลังมันสมองและสติปัญญาตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูอาจารย์อย่างเต็มที่เท่านั้น เหมือนหนึ่งการแข่งขันเรือซึ่งนักศึกษาทั้งอ็อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ ต้องฝึกฝนร่างกายให้สมบูรณ์สุดขีดโดยวิธีต่างๆเท่านั้นจึงจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ ไม่มีอำนาจใดๆ ภายนอกมาช่วยเหลือ ไม่มีการลักไก่หรือใช้วิธีอื่นใดมาเอาชนะได้ นอกจากลูกเรือจะฝึกตัวเองให้เข้มแข็งที่สุดเท่านั้น จึงจะคว้าชัยชนะได้

ผมเคยฝึกการพายเรือ เคยเข้าไปสังเกตการฝึกซ้อมของกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้พายแข่งกับทีมเคมบริดจ์ ต้องขอบอกว่าทรมานมากครับเพราะระยะทางแข่งขันบนแม่น้ำเทมส์ที่ลอนดอนยาวกว่าระยะทางที่แข่งกันในการแข่งขันพายเรือของโอลิมปิกเสียอีก นักศึกษาต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักและเข้มงวด เช่น ตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อออกวิ่งในช่วงหิมะตกหนัก เป็นต้น

ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ คงจะมองปัญหาบ้านเมืองเป็นเรื่องทำทาสติปัญญามากกว่าจะหวาดกลัว และผมเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์จะสามารถแก้ปัญหาของชาติในขณะนี้ลงได้มากครับ เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี ผมมั่นใจว่าสังคมไทยจะมองคุณอภิสิทธิ์ใหม่และพรรคประชาธิปัตย์ จะได้คะแนนเสียงกลับมาอย่างท่วมท้นหลังจากรัฐบาลได้บริหารผ่านพ้นไปหนึ่งปีแล้วและมีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่

สมมติว่าผมเป็นนายกแทนคุณอภิสิทธิ์ ผมจะใช้ประธาณียมอย่างที่ท่านทำ เพื่อให้ประชาชนบ้านนอกได้ประโยชน์เป็นตัวเป็นตนระหว่างที่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ นอกจากนั้น ยังต้องทำอะไรหลายอย่างเช่น:-

1. โยกย้ายตำรวจและทหารนอกแถวที่รับใช้ระบอบทักษิณโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม ตำรวจและทหารพวกนี้ต้องย้ายครับ ไม่ย้ายจะทำให้การปฏิบัติงานของรัฐบาลถูกเตะถ่วงได้ ยกตัวอย่างคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งถูกเตะถ่วงครั้งแล้วครั้งเล่า นอกจากนั้น ยังต้องดำเนินคดีกับตำรวจและทหารที่นอกแถวอย่างน่าเกลียดอีกด้วย

2. วิเคราะห์บทบาทนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออบต.ที่เคยเป็นหัวคะแนนพรรคพลังประชาชนแบบไม่ลืมหูลืมตา ผมนึกถึงแผนว่าจะทำอะไรให้คนเหล่านี้มาเป็นพวกมากกว่าจะคิดอย่างอื่น หรือถ้ารัฐบาลมีแนวคิดอย่างอื่นก็สุดแท้แต่

3. โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาอย่างไม่ชอบมาพากลจากรัฐบาล ทูนิยมสามัญชุดก่อน เช่น เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ถ้าไม่โยกย้าย สิ่งอะไรที่รัฐบาลขอให้ทำ ก็จะเขื่องซ้ำอีตอาด

4. ปฏิรูปสื่อ โดยเฉพาะก็นำทีวีสาธารณะ เช่น เอเอสทีวี ให้เข้าไปถึงประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย หรือ 'รัฐ6มนตรีอีกครึ่ง' และนายบุญยอด สุขถิ่นไทย จักต้องทำเป็นเรื่องด่วนและสำคัญที่สุดนับแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีก็คือผลิตสารคดี ซีรีส์ให้ประชาชนได้ทราบว่าดร.ทักษิณ ชินวัตรกระทำผิดอะไร

การจะเปลี่ยนผู้คนที่ใส่ใจการเมืองใหม่ ไม่ใช่สักแต่เอาใจ โดยวิธีประชานิยมอย่างเดียว ยัง ต้องเปิด 'ตาที่สาม' ให้ประชาชนชาวชนบทได้มองเห็นทุจริตต่างๆ ที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตรกระทำไปด้วย เพื่อให้ประชาชนที่หลงผิดไปกับกระแสที่กลุ่มเสื้อแดงสร้างขึ้นได้เกิดปัญญามากยิ่งขึ้น ถ้านายสาทิตย์และนายบุญยอดไม่กระทำ ผมคิดว่านายสาทิตย์และนายบุญยอดสอบตก ไม่มีความสามารถพอ เหตุที่ผมเน้นประเด็นนี้เพราะยังมีประชาชนต่างจังหวัดจำนวนมาก ยังไม่รู้โดยละเอียดว่าดร.ทักษิณ ชินวัตรทำผิดอะไรนั่นเอง

5. สะสางคดีที่รัฐบาลนายทักษิณ, สมัครและสมชายถ่วงเอาไว้ เช่น คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เช่น ของนายจักรภพ เพ็ญแข, สมชาย นิลไพจิตร ฯลฯ ขณะนี้ ก็มีสัญญาณดีออกมาว่าคดีของนายสมชาย นิลไพจิตร กำลังได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ขณะเดียวกัน คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของนายจักรภพ เพ็ญแข ข, นายวีระ มุสิกพงศ์ ฯลฯ ก็ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย

6. พี่นฟูสังคมนิกที่มีวัฒนธรรมวิปริตอันสืบเนื่องมาจากนโยบายทุนนิยมสามัญ เพื่อให้คนตระหนักในศีลธรรมและมีจิตสำนึกต่อการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้น ผมคิดว่าภาระหนักอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะต้องรับเป็นเจ้าภาพปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้คนมีจริยธรรมมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ผมให้คะแนนคุณจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ 30 คะแนนครับ จาก 100 คะแนน เพราะสิ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วนยังไม่ได้ทำ ผมไม่บอกว่าคุณทำอะไร ผมจะรอให้คะแนนใหม่เมื่อถึงเวลาท้ายปีครับ

สิ่งสำคัญเหล่านี้ สามารถ ทำให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นเอง ซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์จักต้องรีบทำ ส่วนอีก ๖ เดือนหลังจากนั้นเป็นกำไรที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์จะพึงได้ ต้องให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำไว้ให้ขึ้นสมองทุกถ้วนหน้าว่า 6 เดือนแรกเป็น 6 เดือนแห่งการชดเชยที่พรรคนี้มีแต่ใช้กรรมปากเป็นหลักมาตลอด ประชาชนรากหญ้าไม่เคยได้อะไรที่เป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายจนต้องหันไปเลือกระบอบทักษิณ พวกคุณต้องใช้ 6 เดือนแรกให้เป็นเพื่อตั้งครุฑผู้คนให้กลับมาสู่พรรคประชาธิปัตย์อีกรอบ ส่วน 6 เดือนสุดท้าย หากว่าพรรคประชาธิปัตย์ทุ่มเททำงาน ไม่มัวแต่โอ้อวดหารายคือกำไรหรือโบนัสที่จะ

